



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. แลกพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 271 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 259 ราย ค้นหาเชิงรุก 181 ราย และในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 11,262 ราย หายป่วยเพิ่ม 717 ราย รวมหายป่วย 7,660 ราย ยังรักษาใน รพ. 3,533 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิต 69 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นชายสัญชาติอังกฤษ อายุ 71 ปี มีโรคประจำตัว เดินทางมาจากประเทศอังกฤษถึงประเทศไทย 7 ธ.ค. 2563 เข้า ASQ พบมีไข้ ไอ เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนเมื่อ 13 ม.ค. 2564 และเสียชีวิต และผู้ป่วยชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง มีโรคประจำตัว วันที่ 26-30 ธ.ค. 2563 เดินทางไปจันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี โดยรถยนต์ส่วนตัว 3 ม.ค. 2564 เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ ไอ มีเสมหะ 5 ม.ค. รักษา รพ.ใน จ.นนทบุรี พบเชื้อโควิด 19 มีอาการปอดอักเสบ และอาการทรุดอย่างรวดเร็ว วันที่ 10 ม.ค. 2564 เสียชีวิต

-สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 ราย พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 52 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 47 ราย

- ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ที่ศรีราชา
- ตรัง พบผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เป็น นศ.สาวกลับจากปรานินบุรี
- ระยอง พบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เชื่อมโยงโรงเบียร์ป่าแดง
- สิงห์บุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เชื่อมโยงสนามชนไก่อ่างทอง
- กทม. ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย อายุต่ำสุด 12 ปี มากสุด 66 ปี เผยใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 19 คน
- ฉะเชิงเทรา พบผู้ป่วยใหม่ 8 ราย ชาวบ้านต่อแถวตรวจคัดกรองหลังมีหญิง 18 ปี ติดเชื้อแล้วมาทำงานที่ห้างดังฉะเชิงเทรา ก่อนจะแพร่กระจายเชื้อไปตามตลาดนัด ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่ยอมกักตัว
- ปทุมธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย อายุ 41 ปี อ.คลองหลวง ไปงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในกทม. เดินทางที่นครปฐมไปทำบุญ รวมทั้งขึ้นรถตู้และรถไฟฟ้าในกทม.
- นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 2 ราย และกำลังสอบสวนโรค 1 ราย สสจ.นนทบุรี แจ้งใหม่ไลน์ผู้ป่วยโควิด รายที่ 152 เป็นหญิง อายุ 36 ปี อ.ไทรน้อย ไปกินและเดินเที่ยว คาเฟ่ตาวนที่ชายหาด จ.เพชรบุรี มีคนที่ชายหาดประมาณ 1,000 คน หลังกลับมา ไปตลาดที่ลาดบัวหลวง รวมทั้งทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ จ.สมุทรปราการ ส่วนแหล่งแพร่เชื้ออยู่ระหว่างสอบสวน
- กระบี่ สสจ.รายงานผู้ป่วยสะสม 8 ราย รักษาหายและออกจากรพ.แล้วทุกราย

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, nationtv, thaigov, thailandplus) ประชาชาติ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผจก., bangkokbiznews, nationtv, thaigov, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า มาให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รพ.แม่สอด พร้อมนำเวชภัณฑ์มาสนับสนุนการทำงาน โดยรัฐบาลจัดงบมาให้จัดซื้อสิ่งของเพื่อการทำงานป้องกันควบคุมโควิด 19 จำนวน 96 ล้านบาท และจะมีมาเพิ่มให้อีกเพื่อให้การทำงานเข้มแข็งต่อเนื่อง จนกว่าแม่สอดจะกลับสู่ภาวะปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, แนวหน้า, nationtv, thaigov)

-รมว.สธ. เผย ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด ส่งผลให้ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจรุนแรงถึงฆ่าตัวตาย โดยปี 2563 (ม.ค. - พ.ย.) อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นชายมากกว่าหญิง พบมากในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ อาชีพผู้ใช้แรงงาน/รับจ้าง เกษตรกรรม และกลุ่มไม่มีรายได้ คกก.สุขภาพจิตแห่งชาติจึงเห็นชอบผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, posttoday, thebankokinsight

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย สถานที่ใช้จัดตั้งรพ.สนามจะเน้นห้างโลจิสติกส์ ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสถาปนิก วิศวกร นักระบาดวิทยา และทางการแพทย์ แยกระบบบำบัดน้ำเสียชัดเจน ป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชน เร่งใช้กลไกประชาคม ท้องถิ่น อสม.ทำความเข้าใจชุมชน ขณะนี้จัดตั้งรพ.สนามแล้ว 8 แห่งใน 5 จังหวัด ทุกแห่งทำตามแนวทางความปลอดภัย ไม่ให้มีการนำเชื้อสู่ภายนอกหรือชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า หากสัปดาห์นี้ (10-16 ม.ค.) พบ

ประเด็นข่าว

ผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน คาดว่าแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มคงที่และน่าจะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกคนป้องกันตัวเอง นอกจากนี้ พบมีการติดเชื้อในครอบครัวรวมถึงเด็กเล็ก จากคนในครอบครัวไปบ่อน สถานบันเทิง ซึ่งเป็นสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท มีคนรวมกันจำนวนมาก และสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เมื่อกลับมาบ้านไม่มีการป้องกันตัวเองทำให้แพร่เชื้อในครอบครัว จึงขอให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สพคม. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในกทม. ว่า คลัสเตอร์สำคัญคือกรณีเชื่อมโยงสมุทรสาคร ซึ่งพบมากช่วงปลาย ธ.ค. 2563 และค่อยๆ ลดลง จนเริ่มพบมากขึ้นจากการเข้าไปค้นหาเชิงรุก และกรณีสถานบันเทิง เกิดขึ้น 3 ระลอก คือ ระลอกแรกย่านปิ่นเกล้า ระลอกสองย่านธนบุรี และระลอกสามแถวบางนา แต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือ เริ่มพบระบาดต่อเนื่องในครอบครัว สถานประกอบการ และองค์กร จึงต้องย้ำมาตรการเฝ้าระวังในสถานประกอบการอย่างเข้มข้น ภาพรวมถือว่าสถานการณ์คงตัว แต่ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้นสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ จ.สมุทรสาคร มีระบบการจัดการเพิ่มเติมจากจังหวัดอื่น คือ ระบบการดูแลคนไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยนอกจากรพ.สนาม ยังมีระบบให้โรงงานแต่ละแห่งตรวจเชิงรุก พร้อมแยกผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มไม่ติดเชื้อออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ที่มีแรงงานต่างด้าวหรือมีโรงงานจำนวนมากนำไปปรับใช้ได้ ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า จะยกระดับการคัดกรองกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยทีมเฝ้าระวังเชิงรุกที่มากขึ้นจากการผนึกกำลังหลายทีมหลายจังหวัด เพื่อที่จะออกผลการตรวจให้ได้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. และนพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา วางแผนสร้างรพ.สนามที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนตาก รองรับคนไทยเดินทางกลับจากพม่า คาดใช้งบกว่า 4 ล้านบาทแล้วเสร็จภายใน 15 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการเสนอข่าวว่าชุดตรวจแอนติบอดีอย่างรวดเร็วของสถาบันหนึ่งให้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เทียบเท่าการตรวจหาสารพันธุกรรมวิธีมาตรฐาน ว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การตรวจสารพันธุกรรมมีระยะตรวจไม่เจอเพียงไม่กี่วัน แต่การตรวจภูมิคุ้มกันบางราย 2-3 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันถึงจะขึ้น ดังนั้น หากตรวจแล้วเป็นลบอาจจะเข้าใจว่าไม่ติดเชื้อ หากประชาชนพบการขายทางออนไลน์ สามารถแจ้ง อย.หรือสสจ.ในพื้นที่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, thailandplus, nationtv)

-รพ.สงฆ์ ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ผ่านระบบ Telemedicine และการฉายยาทางไปรษณีย์ ลดเสี่ยงโควิด 19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js100, thansettakij, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, nationweekend, springnews, TNN, INN, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook thaigov)

-โฆษก ศบค. เผย ขณะนี้มีประชาชนดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ 7.18 ล้านคน มีการแจ้งเตือนความเสี่ยงจากระบบให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้าน 135 คน และขอขอบคุณ บ.พทยาฟู้ดส์ ที่ออกค่าใช้จ่ายและใช้พื้นที่เป็นรพ. โดยให้กรมการแพทย์ตรวจสอบมาตรฐาน ถือเป็น Factory Quarantine รายแรก ให้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการมาพักได้ถึง 600 คน ทั้งนี้เตรียมประเมินมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษในวันที่ 31 ม.ค.นี้

-โฆษก ศบค. แนะนำทีมโฆษกที่จะเข้ามาช่วยรายงานสถานการณ์ ข่าวสาร ชุดข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด คือ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ อดีตนางสาวไทยปี 2542

-โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการจัดงานวันครุ ปี 2564 แบบ New Normal โดยจัดกิจกรรมออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

-รมว.มหาดไทย ขอให้ผู้ว่าฯ รมรณรงค์สร้างความรับรู้และขอความร่วมมือประชาชนรักษาสุขอนามัย และดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการจัดตั้งรพ.สนาม และกำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท

-ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 1 สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร ส่งตัวแรงงานข้ามชาติที่ป่วยโควิดกลับคืนสู่ตลาดกลางทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร เข้ามาทำความสะอาด พร้อมจัดทำห้องน้ำเพิ่มอีก 15 ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ ด้านศูนย์ห่วงใยคนสาคร 2 (วัดโกรกกราก) ส่งตัวผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วอีก 16 ราย

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกันรับประทานอาหารเช้าที่ปรุงสุกไชวรสีมวลชน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นว่า อาหารทะเลกินได้สะอาดปลอดภัย

-ผู้ว่าการรถไฟฯ เผย ผู้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าหน้าที่ จ.บุรีรัมย์ แจ้งความดำเนินคดีหนุ่มรับเหมาชาว อ.ปะคำ ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ที่ จ.อ่างทอง ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่กักตัว ตั้งวงดื่มเหล้าทำให้มีผู้เสี่ยงสัมผัสเชื้อ 37 คน

ประเด็นข่าว

-บขส. จัดกิจกรรม “บขส. ห่วงใย ห่างไกลโควิด 19” ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนรถโดยสาร-สถานีขนส่ง ตรวจคัดกรองพนักงานรถตู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ

-ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ สสจ.นครศรีธรรมราช กำกับดูแลการปฏิบัติงานของชาวต่างชาติและบุคคลนอกพื้นที่ที่เข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าขนอม ระหว่าง 23 ม.ค. - 3 มี.ค. 2564 และ 26 มี.ย. - 5 ก.ค. 2564 โดยให้ตรวจสอบเอกสารของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการกักกันตัว และกำกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในพื้นที่กำหนดเท่านั้น

-ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ส่งผู้กักกัน 18 ราย สู้ครอบครัว คินคนปลอดภัย ผู้ส่งคมปลอดภัย

-อุตรดิตถ์ จับแรงงานชาวพม่าลักลอบเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หลังก่อสร้างให้นายจ้างที่ จ.น่านเสร็จแล้ว

-พัทลุง คุมเข้มผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงถึงกักตัว 14 วัน พร้อมออกกฎหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับ 20,000 บาท

-กระบี่ ผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งหมดรักษาหายและกลับบ้านแล้ว ผู้ว่าฯ กำชับทุกหน่วยเข้มงวดคัดกรอง ให้ความสำคัญกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.มาตรการรับมือกลุ่มคนไทยที่ตกค้างฝั่งเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-รมว.สธ. เยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการรับมือคนไทยที่ตกค้างในบ่อนกาสิโนเมืองเมียวดี หลังจากมีคนไทยเดินทางกลับมาแล้ว 4 ชุด 125 คน โดยชุดล่าสุด 50 คน พบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 13 ราย ทำให้ผู้ป่วยที่รพ.แม่สอดเพิ่มขึ้นเป็น 65 ราย เบื้องต้นเตรียมสร้าง รพ.สนาม ที่สนามกีฬานานาชาติแม่สอดเพื่อรองรับ ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีคนไทยตกค้างตามบ่อนกาสิโนในเมืองเมียวดีกว่า 1,400 คน เจ้าหน้าที่ สธ.ของเมียนมาซึ่งประสานกับรพ.แม่สอด ได้เข้าตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้ว

2.พบการระบาดในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สพคม. กล่าวถึงการติดเชื้อของเด็กอายุ 3 เดือนใน กทม. ว่า เป็นการติดเชื้อในครอบครัวในเขตบางบอน ทั้งครอบครัวมี 5 คน ติดเชื้อ 3 คน คือ แม่อายุ 40 ปี และลูกชาย 2 คน อายุ 7 ขวบ และ 3 เดือน สอบสวนโรคพบว่าเพื่อนของสามีมากินหมูกระทะที่บ้าน เพื่อนมีอาการจุกไม่ไ้ดกกลืน ไปตรวจพบการติดเชื้อ จึงแจ้งให้ไปตรวจ ซึ่งทั้งสามรายไม่มีอาการ แต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จึงตรวจพบและนำเข้าสู่การรักษา

3.กังวลประสิทธิภาพของวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์

-นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชนกังวลเรื่องวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสเพียง 50.4% ว่า การที่รัฐบาลให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องบอกประชาชนว่าวัคซีนนี้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และผ่านการตรวจสอบจาก อย.แล้ว เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ หากประชาชนเลือกจะรับถือเป็นสิทธิของประชาชน แต่หากต้องการฉีดยี่ห้ออื่นก็ต้องไม่บังคับ เพราะเป็นสิทธิของแต่ละคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ไทยรัฐ

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย อย.จะคำนึง 3 เรื่อง คือ คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยผู้ยื่นทะเบียนต้องยื่นข้อมูลเหล่านี้ประกอบการขึ้นทะเบียน สำหรับวัคซีนของซิโนแวคที่ไทยจะนำเข้า 2 ล้านโดส จากการทดลองฉีดของจีนไม่พบผลข้างเคียง การพิจารณาเลือกนำเข้าวัคซีนมาใช้ในประเทศไทยจะดูคุณสมบัติเป็นตัวตั้ง ตามด้วยเรื่องราคา และจำนวน

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงวัคซีนจากซิโนแวคมีประสิทธิภาพเพียง 50.4% ว่า การทดสอบที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันโรค และอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ถึงข้อมูลอื่นร่วมด้วย จะพบว่าผลของการทดสอบนั้นมีอัตราการป้องกันการป่วยได้ถึง 78% และ 100% ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหนัก

4.การจัดหาวัคซีนของ อปท.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวไทย

-นายกิตติ เรืองเรืองกุลฤทธิ รก.นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทน.หาดใหญ่สามารถนำงบฯ มาซื้อวัคซีนต้านโควิดได้ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อบริการให้กับประชาชนในเขตบริการประมาณ 1 แสนคนทันที เพื่อให้ประชาชนคลายความกังวล

รายงานข่าวจาก อบจ. สงขลา ว่า หาก ครม.ให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนต้านโควิด 19 ได้ ท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีประมาณร้อยละ 75 0tไม่มีงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้ งบของ อบจ.สงขลา ได้จัดสรรให้กับจังหวัดกว่า 50 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการรับคนไทยกลับจากมาเลเซียที่ อ.สะเดา จึงไม่สามารถจัดสรรให้กับท้องถิ่นขนาดเล็กได้อีก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, 77 kaoded, nationtv.

-นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้าพบปลัด สธ. ทหารือความเป็นไปได้ที่จะนำงบท้องถิ่น 260 ล้านบาทซื้อวัคซีนโควิด 19 จากรัฐบาล 4 แสนโดส นำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ราว 2.5 แสนคน ขณะที่ ทม.เพชรบูรณ์พร้อมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้ประชากร 20,800 คน เช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ของ อปท. ว่า อปท.สามารถจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนได้ แต่วัคซีนต้อง

ผ่านการรับรองจากออย. และต้องบูรณาการกับรัฐบาลให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความเรื่องการจัดหาวัดขึ้น ว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลเปิดเผยว่าจะจัดหาวัดขึ้นให้เพียงครั้งหนึ่งของประชากรไทย และมีท่าทีสนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดซื้อหาวัดขึ้นกันเอง เท่ากับว่าประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่งต้องพึ่งพิงกับแต่ละท้องถิ่นว่าจะทำหรือไม่ทำ

ด้านนายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่ภาระของท้องถิ่น หากโยนความรับผิดชอบไปให้ท้องถิ่น เท่ากับเบียดบังงบประมาณท้องถิ่นในการดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ

5.ผลวิจัยชี้ โควิด 19 พบการติดเชื้อซ้ำและแพร่เชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผลวิจัยล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ ระบุ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 จะมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 5 เดือน แต่พบหลักฐานว่า แม้จะมีภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้คนอื่นได้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันจึงจะสามารถยกเลิกมาตรการคุมเข้มต่างๆ ได้

6.ไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-องค์การอนามัยโลก เตือนไวรัสกลายพันธุ์ของอังกฤษ B.1.1.7 ระบาดแล้วไม่น้อยกว่า 50 ประเทศ และสายพันธุ์ 501Y.V2 จากแอฟริกาใต้ พบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 20 ประเทศ สำหรับไวรัสกลายพันธุ์ในญี่ปุ่นและบราซิล เป็นคนละสายพันธุ์กับอังกฤษและแอฟริกาใต้ โดยหนึ่งในโครงสร้างการกลายพันธุ์ที่เหมือนกัน คือ เชื้อสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

7.การแพร่เชื้อที่ตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย ผอ.เขตคลองเตย นำเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมล้างตลาดคลองเตย หลังประกาศปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่ 13 - 15 ม.ค. เนื่องจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกพบผู้ค้าแผงผักติดเชื้อ 1 ราย ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการ

-จ.ระยอง ประกาศให้ประชาชนคนที่ไม่ไปตลาดสวนมุก ถ.สายกลางทุ่ง ต.เนินพระ อ.เมือง ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค. รับประทานยาตัว เพราะมีผู้ติดเชื้อไปเดินตลาดดังกล่าว

8.นักแบดมินตันติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สหพันธ์แบดมินตันโลก ออกแถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดใน Bubble Quarantine การแข่งขันแบดมินตันโยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น เพิ่มอีก 2 ราย เป็นสตาร์ฟโค้ชเยอรมนี และผู้ติดตามของทีมฝรั่งเศส ทั้ง 2 คนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว และจะมีการสอบสวนที่มาของการติดเชื้อต่อไป ขณะที่ผลตรวจนักกีฬาล่าสุดยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า มาตรการเมื่ออยู่ในสนามแบดมินตัน จะเป็นลักษณะ Bubble Zone ใน Organization Quarantine ซึ่งเป็นการกักตัวและทำกิจกรรมไปด้วย โดยจะกั้นไม่ให้คนนอกเข้าและไม่ให้คนในออก ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจะตรวจตั้งแต่วันแรกที่ลงเครื่อง ไม่พบการติดเชื้อ และตรวจทุกวันเว้นวันจนถึงวันที่จะเริ่มแข่งคือ 11-12 ม.ค. ซึ่งเป็นการตรวจครั้งสุดท้าย และผลตรวจเป็นบวก แต่มีรอบ Ct ค่อนข้างต่ำ แสดงว่าติดเชื้อก่อนมาเมืองไทยไม่นาน ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ แต่ให้เข้ารักษาที่รพ.แล้ว

9.ตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ล่าช้า รวมถึงการผลิตหน้ากากของบ.ซีพี ที่มองว่าเอื้อประโยชน์ว่า ผู้ตรวจฯ จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศบค. สธ. มท. วันที่ 22 ม.ค.นี้ เพื่อสอบถามข้อมูล ระหว่างนี้จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ผลิตหน้ากากเมื่อปี 2563 ว่าส่งไปไหน ขายได้เท่าไร บริจาคเท่าไร คิดว่า 24 ม.ค. น่าจะได้ข้อมูล

10.ด่านตรวจโควิด 19 ชลบุรี ทำรถติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv.

-ตำรวจ ทหาร ปกครอง สสจ.ชลบุรี เทศบาล อปท. ร่วมกันตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด 19 อย่างเข้มข้น โดยรถยนต์ทุกคันที่จะออกจาก จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่จะตรวจใบอนุญาตเดินทางออกจากจังหวัด บัตรประชาชน ใบขับขี่ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเดินทาง เจ้าหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลการเดินทาง ทำให้การจราจรบน ถ.สุขุมวิทขาเข้าท.ม.ติดขัดอย่างหนัก

11.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยประเด็นจำนวนผู้เสียชีวิตเชื้อโควิด 19 ในจ.สระแก้ว ขาดการติดตามเฝ้าระวังเกินกว่า 2 วัน ว่า ได้ตรวจสอบ

ประเด็นข่าว

ข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลจากระบบติดตามเผ่าระวังผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่ อสม.ไปวัดใช้ทุกวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามต่อเนื่อง 14 วัน ไม่ใช่ผู้เสี่ยงตามที่มีการแชร์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhuathai, Infoquest, js100, positioningmag, woldmeters, thaiPBS)

-จีน ที่มณฑลวิทยาศาสตร์ของอานฮุยโลกถึงอุ้งแล้ว หลังพันการกักตัวจะลงมือสอบสวนต้นตอที่มาของเกิดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 138 ราย เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว รวมทั้งพบผู้เสียชีวิตในมณฑลเหอเป่ย์ เป็นคนแรกของประเทศในรอบ 8 เดือน ทำให้เกิดความกังวลถึงแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน... **อินโดนีเซีย** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มหนุ่ม-สาวก่อนผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยขับเคลื่อนศก.-กลุ่มแพร่เชื้อสูง... **ฟิลิปปินส์** พบผู้ป่วยโควิด 19 กลายพันธุ์ รายแรกของประเทศ เร่งติดตามผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน... **เยอรมนี** อนุมัติข้อบังคับใหม่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างรุนแรง ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศ... **สหรัฐ** ผลการศึกษา 3 สถาบันทางการแพทย์ พบกลไกบางอย่างบนกรเมที่ป้องกันเชื้อโควิดเข้าสู่เด็กทารกในครรภ์... **อังกฤษ** ใช้ร้านขายยาเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนตั้งแต่ 14 ม.ค. เป็นต้นไป... **โปรตุเกส** ล็อกดาวนรอบใหม่ เริ่ม 15 ม.ค. ... **ตุรกี** รว.สธ.รับวัคซีนของซิโนแวคโดสแรกเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน... **อิสราเอล** ฉีดวัคซีนให้พลเมืองอายุมากกว่า 16 ปี ภายในเดือนมี.ค.นี้

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 93,493,459 ราย เสียชีวิต 2,001,025 ราย รักษาหายแล้ว 66,767,969 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 128 ของโลก

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เสวนาวัยรุ่นกับสารเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. กล่าวหลังการเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ “บุหรี่ยุคใหม่สูยาเสพติดกับกรณีเคมมผง” ว่า ส่วนราชการมีนโยบายการแก้ไขปัญหายาอย่างจริงจัง มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและการให้ความรู้ผ่านสถานศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลบุตรหลาน เริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่ เพราะเป็นต้นทางสูยาเสพติดชนิดอื่นๆ

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรมฯ กล่าวว่า นิโคตินในบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่สมองภายในไม่เกิน 10 วินาที และเข้าไปบ่มเพาะสมองของเด็กและเยาวชนให้ไวต่อสารเสพติดต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตามมา

นโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการได้ทุกที่มีความพร้อม ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. มีผลทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2564 หน่วยบริการทุกที่ที่ต้องทำให้ได้ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการเข้ารับบริการโรคมะเร็งของประชาชน นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ สธ.ยกระดับศักยภาพรพ.ในสังกัดทุกแห่งให้พร้อมในการรักษา พร้อมทั้งจัดระบบเครือข่ายบริการเพื่อส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายใน-ข้ามเขต

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ระบุ นับจากนี้คนไข้จะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ในเขตพื้นที่ของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเข้ามารักษาที่กทม. โดยกรมการแพทย์ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนกระจายทรัพยากรให้กับแต่ละเขตแล้ว

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. มั่นใจว่านโยบายนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการขอใบส่งตัว เนื่องจากที่ผ่านมาใบส่งตัวมีอายุ 90 วัน ทำให้ผู้ป่วยต้องขอใหม่เรื่อยๆ บางครั้งกระทบต่อความต่อเนื่องในการรักษา และด้วยศักยภาพของรพ.ที่เพิ่มขึ้น ทำให้หลังจากนี้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ามารักษาที่ กทม. ลดปัญหาการรอคิว-การกระจุกตัวในรพ.ใหญ่

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เตรียมพร้อม 3 ด้าน คือ 1.ระบบข้อมูล โดยสามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลได้ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 2.ระบบบริการ มีการจัดระบบบริการภายในรพ. และระหว่างเครือข่ายในกรณีที่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการระดับสูงกว่าทั้งในเขตและข้ามเขต และ 3.การจ่ายชดเชย จะครอบคลุมทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่เริ่มรักษาจนถึงการตรวจติดตาม นอกจากนี้ ได้พัฒนา 4 โปรแกรมรองรับ ได้แก่ 1.Thai Cancer-Base Plus การส่งต่อข้อมูลระบบมะเร็งของไทย 2.The One สำหรับรพ. ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคิวสำหรับการวินิจฉัยและการรักษา 3.Hospital Cancer Coordinator ผู้ประสานทั้งในและนอกรพ. เพื่อให้รู้และรับทราบข้อมูลมะเร็งทั้งหมด และ 4.แอปฯ ที่คนไข้สามารถติดตามผลการรักษาได้ด้วยตนเอง

การใช้สมุนไพรลดอาการติ่งเครียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, สวท., thailandplus

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเครียด วิตกกังวล ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนไทย คนที่มีอาการเครียดจะเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก นอนไม่หลับ การบรรเทาความเครียดโดยใช้พืช ผัก สมุนไพรมาเป็นอาหาร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเครื่องเทศและกลุ่มดอกไม้หอม กลิ่นของสมุนไพรดังกล่าว มีผลต่อสารสื่อประสาทในสมอง ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี ช่วยให้นอนหลับได้สนิทและลดอาการติ่งเครียดได้

เภสัชพันธุศาสตร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ดร.นพ.สุรคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” ว่า เภสัชพันธุศาสตร์ คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองของยา เพื่อนำข้อมูลมาใช้คัดกรองผู้ป่วยให้เหมาะสมกับยาที่ใช้ ลดความเสี่ยงจากการแพ้ยา ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเกิดความคุ้มค่าอีกด้วย

ยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก.)

-พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์เกตุรา ผบ.ช.น. กล่าวถึงกรณียาเคนมผงว่า มีผู้ที่ถูกส่งรักษาที่รพ.แล้ว 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ยังรักษาอยู่ 5 ราย อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ค้าได้แล้ว 8 ราย 5 คดี จะสอบสวนหาเครือข่ายรายใหญ่ต่อไป

-พ.ต.ท.สืบพงษ์ กรุณา รอง ผกค. (สอบสวน) สน.สุทธิสาร เผยกรณีสาวเสิร์ฟวัย 19 ปี เสียชีวิตภายในห้องเช่า ซ.รัชดาภิเษก 18 พบหลักฐานการแช่สังข์ชื้อยาเสพติดตัวใหม่ชื่อ "ทะเลทราย" ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่ายาเคนมผง มีลักษณะเป็นเม็ด ต้องนำมาบดก่อนจะดม มีการกำชับผู้ตายเป็นใช้แทนยาเค แต่อย่าดมมากเพราะแรงกว่า อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลพิสูจน์การเสียชีวิตจากแพทย์ และนำไปเทียบเคียงกับการเสียชีวิตในพื้นที่ สน.วัดพระยาไกร กับ สน.โชคชัย จึงจะสรุปผลอีกครั้ง

-ตำรวจ สน.ประเวศ พบผู้เสียชีวิตภายในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่ง ถนนอ่อนนุช แขวง-เขตประเวศ กทม. เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว จ.พะเยา ผู้เสียชีวิตเพิ่งไปพบแพทย์ด้วยอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก เมื่อ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา รพ.พญานิติเวชลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิต โดยประสานให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รวมทั้งตรวจคัดแยกหาสารเสพติดที่มีส่วนผสมของเคนมผงหรือยาเสพติดอย่างอื่นไว้ด้วย

วางเพลิง รพศ.สกลนคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า

-จนท.ตร. สภ.เมืองสกลนคร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารศัลยกรรมชายหลังเก่า รพศ.สกลนคร จึงนำกำลังพร้อมประสานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระงับเหตุ สอบสวนเบื้องต้น จนท.รปภ.แจ้งว่าเวลา 21.30 น. ปิดประตูทางเข้า สังเกตเห็นนายสันติ สุขสุข เดินเข้าไปบริเวณดังกล่าวประมาณ 5 นาที หลังจากเดินออกมาไม่นานเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากอาคารจุดเกิดเหตุ จนท.ติดตามพบนายสันตินั่งอยู่หน้าประตูพ. ค้นตัวพบไฟแช็ค 1 อัน รับสารภาพว่าเป็นผู้จุดไฟเผาเพราะโกรธที่ จนท.ไล่ออกจากอาคารพักญาติตามมาตรการโควิด 19 จึงจับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ฉีดขาดเห็ดเมาเข้าเส้นเลือดทำติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานกรณีชายคนหนึ่งเป็นโรคไบโพลาร์ได้หยุดกินยารักษาอาการป่วยจิต ทำให้เกิดภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า ขาดสติ ใช้เห็ดเมาหรือเห็ดขี้ควายไปต้มสกัดเป็นชาแล้วฉีดเข้าเส้นเลือด ทำให้เชื้อราเข้าไปเติบโตในหลอดเลือด ตับถูกเชื้อราทำลาย ไตทำงานไม่เต็มที่ และมีภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ใช้เวลารักษา 22 วัน และให้กลับบ้านโดยต้องกินยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดและยาต้านเชื้อราอย่างต่อเนื่อง